



ที่ นม ๐๐๑๘.๑/ว ๓๓๖๖

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนมหาธาตุไทย นม ๓๐๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๑๓๑๐๓ จำนวน ๑ ชุด  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วยกรมการปกครองมีภารกิจใกล้ชิดกับประชาชนในทุกระดับ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ทั้งภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่และอำนาจ (Function) ภารกิจงานนโยบาย (Agenda) และภารกิจงานเชิงพื้นที่ (Area) โดยมีเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ และสำเร็จคล่องตามวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานทั้งในมิติพื้นที่ มิติบุคคล และมิติสถานการณ์ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณากำหนดให้เป็นที่ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ได้รับเงินเพิ่มตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอกำชับให้นายอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. กำกับดูแลปลัดอำเภอ (ในฐานะปลัดอำเภอประจำตำบล) ในการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เช่น การขับเคลื่อนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือผู้เสีย/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiD เป็นต้น รวมถึงการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบ

๒. กำกับดูแลปลัดอำเภอในการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างละเอียดในทุกมิติทั้งภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายและภารกิจงานในฐานะปลัดอำเภอประจำตำบล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงการรายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีการตรวจติดตามการทำงานในพื้นที่หรือการประสานขอข้อมูลเร่งด่วน

/๓. กำกับดูแล...

๓. กำกับดูแล และให้คำแนะนำการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการไทย  
คำนึงถึงคุณภาพ และเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ  
ทั้งนี้ หากนายอำเภอพบว่ามีกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการทางการ  
บริหารที่เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสามารถ สุวรรณมณี)  
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานปกครอง)  
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๒.๒/๑๑๓๖๐๓



กรมการปกครอง  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมการปกครองมีภารกิจใกล้ชิดกับประชาชนในทุกกระดับ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ทั้งภารกิจงานตามหน้าที่และอำนาจ (Function) ภารกิจงานนโยบาย (Agenda) และภารกิจงานเชิงพื้นที่ (Area) โดยมีเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ และสำเร็จคล่องตามวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานทั้งในมิติพื้นที่ มิติบุคคล และมิติสถานการณ์ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณากำหนดให้เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ได้รับเงินเพิ่ม ตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน สอดรับกับข้อสั่งการและนโยบายในทุกๆ ระดับ รวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี “เหตุพิเศษ” กรมการปกครองจึงขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับให้นายอำเภอกำกับดูแลปลัดอำเภอ (ในฐานะปลัดอำเภอประจำตำบล) ในการลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เช่น การขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือผู้เฒ่า/ผู้ด้อยอายุ/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุในพื้นที่สุขภาพทางสังคมจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThalD เป็นต้น รวมถึงการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบ

๒. กำชับให้นายอำเภอกำกับดูแลปลัดอำเภอในการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างละเอียดในทุกมิติ ทั้งภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายและภารกิจงานในฐานะปลัดอำเภอประจำตำบล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงการรายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีการตรวจติดตามการทำงานในพื้นที่หรือการประสานขอข้อมูลเร่งด่วน

/๓. กำชับให้...

๓. กำชับให้นายอำเภอกำกับดูแล และให้คำแนะนำการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ และเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางข้างต้น อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการทางการบริหาร ที่เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

โทร. ๐-๒๒๒๑-๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๗